

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ยาเสพติดถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เสพยาเสพติด คุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด สิ่งแวดล้อมทางสังคมของชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ รวมไปถึงภาระในการดูแลผู้ติดยาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพพจน์ของประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงผลเสียที่เกิดขึ้นจากผู้เสพยาเสพติด โดยยังไม่รวมถึงการที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการปราบปรามยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมด้วย

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง หลังจากทีปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปมีส่วนสำคัญในทุกระดับของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมชั้นสูงหรือหมู่บ้านในชนบท ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ โดยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี³⁴ ภายใต้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่าให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการขจัดปัจจัยเงื่อนไขทางสังคมที่มีส่วนทำให้ปัญหาการแพร่กระจายของยาเสพติดมีความรุนแรงให้หมดสิ้นไป เพื่อให้สังคมไทยประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับยาเสพติด ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้เกิดเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

นโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับยาเสพติดก็คือ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนเพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงจะต้องมีการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เกิดความต้องการยาเสพติดขึ้นอีกในสังคม นอกจากนี้รัฐบาลก็มีการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ถลำเสพยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด ตลอดจนผู้มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดและขบวนการค้ายาเสพติดทั้งหมด เพื่อตัดวงจรและลดจำนวนการผลิตยาเสพติดให้ได้โดยเด็ดขาด

การปฏิบัติตามนโยบายนั้นก็มีทั้งการใช้กระบวนการทางการศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

³⁴ เอกสารคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2546 เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด, 28 มกราคม 2546.

ยาเสพติด ขจัดแหล่งมั่วสุมอบายมุขและแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ร่วมมือกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และชุมชนเป็นเครือข่ายเพื่อต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังให้โอกาสผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติดในการบำบัดรักษาและให้โอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถกลับสู่การยอมรับของสังคมได้

นอกจากการปฏิบัติเพื่อต่อต้านยาเสพติดดังที่กล่าวมาแล้ว รัฐบาลยังต้องจัดการให้มีการปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในด้านอื่นๆ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยมาตรการทางกฎหมาย และให้โอกาสผู้กระทำผิดได้รับรู้ถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดสังคมเพื่อโน้มน้าวให้เขากลับตัวกลับใจมาทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมไปถึงการขอความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการขจัดปัญหาเสพติดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วย

นโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับยาเสพติดดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดและเอาชนะปัญหาเสพติดอันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติให้ได้อย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและถาวร และในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2546 รัฐบาลก็ได้ประกาศชัยชนะในสงครามยาเสพติดหลังจากมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ นำมาซึ่งความยินดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รู้ว่าประเทศไทยสามารถกำจัดยาเสพติดซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักให้อยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้แล้ว

จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้การรายงานข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ต้องมีความเกี่ยวข้องกับข่าวการเมือง ซึ่งเป็นการเสนอข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเสนอแก่ผู้อ่านอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการปราบปรามยาเสพติดด้วย ดังนั้นข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงปี พ.ศ.2546 ที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องกับข่าวการเมืองและข่าวต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้การรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post มีความรอบด้าน โดยรายงานข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post รายงานให้ประชาชนได้ทราบทำให้ประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงของสังคม ผ่านกระบวนการทำข่าวที่โปร่งใส รอบด้าน ทันสมัย ติดตามสถานการณ์และประสิทธิผลของการ

ดำเนินงานของรัฐบาลมาตีแผ่ให้ผู้อ่านได้ทราบอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ได้อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ตามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้หนังสือพิมพ์มีบทบาทต่อผู้อ่านในการเป็นผู้แจ้งข่าว (Messenger) ให้ผู้อ่านทราบว่ามิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสังคมและตรวจสอบรัฐบาล หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) ว่ามีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบความเป็นไปของรัฐบาลแล้วยังทำให้ผู้อ่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย

บทบาทในการเป็นตัวกลาง (Intermediary) ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post กระทำเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในสังคมจากแหล่งข่าวต่างๆ และทำให้แหล่งข่าวด้วยกันทราบถึงความเป็นไปของแหล่งข่าวอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย เช่น การเสนอข่าวนายกรัฐมนตรีนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศชัยชนะในสงครามยาเสพติดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 หรือการเสนอข่าวชาวบ้านในหมู่บ้านอรุโฆทัยชอบคุณรัฐบาลที่มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ทำให้หมู่บ้านของเขารอดพ้นจากการตกอยู่ภายใต้อำนาจของขบวนการค้ายาเสพติด (วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2546) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อม (Relay) ประเทศไทยเข้ากับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมไปถึงเชื่อมโยงอดีตเข้ากับอนาคต เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกันและกัน ดังข่าวที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Post เสนอให้ผู้อ่านทราบว่าประเทศไทยขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามยาเสพติดและการสานความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า เป็นต้น

การเป็นผู้เฝ้าประตู (Gatekeeper) ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post จะเป็นบทบาทที่โดดเด่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post มีนโยบายที่เห็นอย่างเด่นชัดในการคัดเลือกข่าวอาชญากรรมที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญและข่าวอาชญากรรมที่มีการกระทำเป็นกระบวนการ และอยู่ในความสนใจของกลุ่มผู้อ่านของหนังสือพิมพ์ โดยข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่คัดเลือกมาลงนั้น ส่วนใหญ่เป็นไปตามนโยบายของกองบรรณาธิการข่าว ดังเช่นข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546) เป็นต้น นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ยังคัดเลือกข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวการเมืองและข่าวต่างประเทศมานำเสนอตามความสำคัญของคุณค่าข่าวด้วย และยังรายงานข่าวอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องของแต่ละข่าวด้วยการบอกภูมิหลังของข่าว (Background) และตามลำดับระยะเวลา แบบข่าวตาม (Follow - up) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบกับบทความประกอบข่าวที่แสดงถึงแง่มุมที่ลึกมากขึ้นของข่าวด้วย เช่น ข่าวคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนเห็นว่า การทำสงครามยาเสพติดของรัฐบาลถูกทำให้เสื่อมเสียเนื่องจากการไม่แยกแยะรายชื่อผู้กระทำผิดออกจากผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหลายคนในจำนวนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว โดยมีการนำเสนอชีวิตของครอบครัวของผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการทำสงครามยาเสพติดของรัฐบาลควบคู่ไปกับเนื้อหาข่าว เป็นต้น

ถึงแม้ว่าขณะนี้ยาเสพติดในประเทศไทยถูกรัฐบาลปราบปรามจนสามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดให้อยู่ในช่วงที่ไม่สามารถทำอันตรายให้แก่ประชาชนในประเทศได้มากอย่างเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้แล้ว แต่รัฐบาลก็จะยังคงดำเนินการปราบปรามยาเสพติดต่อไป เพื่อป้องกันไม่ใหยาเสพติดกลับมาระบาดและทำอันตรายให้แก่สังคมได้อีก และนอกเหนือจากรัฐบาลแล้วหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ รวมทั้งประชาชนก็ต้องร่วมมือกันในการช่วยกันคอยระมัดระวังไม่ใหยาเสพติดกลับมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่ประชาชนถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึงต้องเป็นสื่อที่ช่วยในการสะท้อนภาพสังคมในปัจจุบันที่ยาเสพติดส่งผลกระทบและทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากมีหน่วยใดของสังคมทำหน้าที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สื่อมวลชนจะต้องสะท้อนภาพเหล่านั้นให้ประชาชนได้เห็น ได้ทราบและได้รับรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “สื่อมวลชนคือกระจกเงาสะท้อนสังคม” นั่นเอง

ตำนานหอสมุด